



*Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam*

*Giáo phận San Jose - California*



**Sinh Hoạt Ultreya & Thánh Lễ**  
**Tại Trung Tâm Công Giáo, San Jose**  
**Chúa Nhật - Ngày 5 tháng 3, 2023**

## Bản Tường Trình



<< [Xem Video](#) >>

Những ngày qua xuất hiện chuyển thời tiết tại các vùng bay area trở nên lạnh và thường xuất hiện những trận mưa đá, nhưng Cha Linh Hướng Phong Trào Andrew Nguyễn Vũ và tất cả quý anh chị đã không ngần ngại qui tụ về Trung Tâm Công Giáo để tham gia sinh hoạt Ultreya Tháng 3, 2023 nhằm tuần II mùa Chay. Buổi sinh hoạt Ultreya ghi nhận khoảng gần 150 quý anh chị Cursillista.

Ban Âm Thanh và quý anh chị trong Ca Đoàn Phaolo đã tới sớm hơn thường lệ để chuẩn bị âm thanh và tập hát những bài Thánh Ca để ca tụng Thiên Chúa vì người biến đổi chúng ta. Trước khi buổi Ultreya bắt đầu, tôi không ngại nguy hiểm sau cơn mưa đá, ngược mắt lên trời để cố gắng ghi lại vài tấm hình sau khi cơn mưa đá chấm dứt, trước tiên là để tạ ơn Chúa vì Ngài là Đấng sáng tạo vũ trụ này, và để nhớ lại biến cố hơn 2000 năm trước được ghi lại trong sách Xuất Hành Chương 9, “thì đây, vào giờ này, ta sẽ cho mưa đá rất nặng, như chưa từng có ở Ai-Cập từ ngày dựng nước cho đến bây giờ.”



*Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam*

*Giáo phận San Jose - California*



Để làm nổi bật ý nghĩa của hội Ultreya là các nhóm qui tụ lại và để chia sẻ đời sống ngày thứ 4 cho nhau với tâm tình hợp nhất trong một Thiên Chúa, một đức tin, và một phép rửa như những hạt giống của Kito xưa kia, một anh Cursillista sống tiên Cursillo đã làm quen và mời Cha Nguyễn Đức Lập, thuộc Dòng Tôi Tớ Đấng Bầu Cử Vietnam cùng tới tham dự trước khi Cha trở về Vietnam tiếp tục phục vụ.

Như thường lệ Ca Đoàn Phaolo bắt đầu buổi Ultreya bằng bài hát De Colores và anh điều hợp chương trình mời anh Chủ Tịch Phong Trào lên dâng lời nguyện.

Sau đó quý anh chị chia thành từng nhóm thân hữu nhỏ từ 4-6 người chưa hề quen biết, đến từ các giáo xứ khác nhau để chia sẻ ơn gọi của từng người.

Buổi Ultreya không thiếu phần ấn định chia sẻ chứng nhân, do hai chị khóa 57. Chị Đỗ Anh chia sẻ bằng chính kinh nghiệm sống với tâm tình phục vụ trong công việc hàng ngày hospice care của chị. Những ví dụ cụ thể của chị tôi nghĩ chỉ có thể xảy ra trong câu chuyện cụ ước của ông Gióp, thế nhưng câu chuyện đó vẫn xảy ra trong nhiều gia đình ngày nay. Cha Linh Hướng khuyên răn trong bất cứ hoàn cảnh nào “cầu nguyện và kiên nhẫn dựa vào ơn Chúa” thì chắc chắn chúng ta sẽ vượt qua. Chia sẻ chứng nhân của Chị Nguyễn Tuyết nổi bật tấm gương của một Cursillista, luôn luôn tiếp tục sống với tinh thần hoán cải bản thân, bắt đầu từ gia đình sống tốt làm tròn trách nhiệm của người cha người mẹ để làm gương cho con cái noi theo, vì theo công đồng Vaticano II cũng phán quyết “Cha mẹ có bổn phận hết sức quan trọng là giáo dục những người con trong gia đình, và vì thế họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng”.



*Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam*

*Giáo phận San Jose - California*



Thánh lễ được bắt đầu với sự chủ tọa của Cha Linh Hưởng Phong Trào Andrew Nguyễn Vũ, Tuần II mùa chay năm A. Lời Chúa trích theo phúc âm Thánh Matthew 17, 1-9 thuật lại câu chuyện Chúa biến hình trên ngọn núi Ta-bor với ba môn đệ: Phêrô, Giacôbe, và Gioan.



Cha kể rằng ngay hôm qua cha có dịp gặp lại năm người bạn rất thân sau 35 năm từ thời lớp 5 lên tới trung học. Cha đứng đứng nước mắt chỉ biết tạ ơn Chúa vì không biết bao nhiêu lần làm những điều dại khờ và ngu dại thế nhưng Chúa vẫn làm phép lạ để cho Cha và những người bạn thân còn sống. Reunion cũng có nghĩa là trở về, trở về để nhận ra bao nhiêu lần chúng ta còn có nhau, bao nhiêu lần chúng ta khước từ Chúa mà chúng ta không biết, bao lần chúng ta nghi ngờ và rời bỏ đức tin. Giờ đây chúng ta được kêu gọi trở về với gia đình Cursillo để tạ ơn Chúa vì có những người anh em cùng đi chung với chúng ta.



*Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam*

*Giáo phận San Jose - California*



Cha chia sẻ Thánh Phêrô cảm thấy quá hạnh phúc khi được thấy vinh quang chói lọi của Chúa trên núi Tabor. Ông hạnh phúc vì được trở về, không muốn đi đâu nữa, chỉ muốn ở lại sống với phúc lành ngần ngủ này.

Cha cũng khuyên răn chúng ta hãy trở về, qui tụ lại Thánh Lễ, để chúng ta làm sống lại những giây phút, mà nhiệm tuyệt vời mà Chúa đang chia sẻ vinh quang của Người cho chúng ta.

Buổi Sinh Hoạt Ultreya kết thúc và Cha Linh Hướng ban phép lành của ăn mà quý anh chị đã hy sinh lo cho buổi sinh hoạt. Sau đó tất cả quý anh chị đã nán lại trò chuyện, hỏi han tâm tình khi gặp lại nhau trong tháng qua và cùng nhau ra về tiếp tục đời sống chúng ta.

Trưởng Khối Truyền Thông  
Gioan Danny Vũ tường trình